

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/CT-CT

Quảng Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2012

### **CHỈ THỊ**

#### **Về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới**

Gia đình là tế bào của xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững của xã hội. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được những kết quả nhất định. Những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được gìn giữ và phát huy. Điều kiện sống của các gia đình đã được cải thiện đáng kể, gia đình có những điều kiện cơ bản để thực hiện chức năng của mình; nhận thức của các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ngày càng tăng. Nhiều mô hình mới về gia đình như “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, “Gia đình phát triển bền vững” được nhân rộng. Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hằng năm đã dần trở thành ngày hội của các thôn, xóm, bản, làng và trong từng hộ gia đình ở khắp nơi trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Quá trình hội nhập kinh tế, văn hóa quốc tế đã và đang tác động mạnh đến các giá trị văn hóa truyền thống và lối sống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, làm cho các giá trị văn hóa đạo đức gia đình có nhiều biểu hiện xuống cấp. Các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng và để lại những hậu quả nhiều mặt đối với các gia đình và xã hội. Nhận thức của một bộ phận người dân về bình đẳng giới, vai trò phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế. Công tác quản lý Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình còn nhiều lúng túng, chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền một số nơi chưa nhận thức đúng tầm quan trọng, vai trò và tác động của gia đình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: